

Số: 122/BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO**

**Thẩm tra Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 14/5/2018 của UBND Tỉnh và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trình tại kỳ họp lần thứ 7, HĐND Tỉnh khóa IX**

Để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 7, HĐND Tỉnh khóa IX, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh đã tổ chức phiên họp vào ngày 08 tháng 6 năm 2018, để thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trình tại kỳ họp.

Tham dự phiên họp có đại diện: Thường trực HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan, lãnh đạo Văn phòng: HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, lãnh đạo Ban: Pháp chế, Kinh tế & Ngân sách.

Trên cơ sở xem xét Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh đã thẩm tra và có ý kiến như sau:

**1. Sự cần thiết và tính pháp lý ban hành Nghị quyết**

Ngày 06/11/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 117/2017/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng. Thông tư này quy định người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng được xét miễn hoặc giảm một phần chi phí trong thời gian cai nghiện tập trung tại cộng đồng, nên UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh quy định chế độ đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp là cần thiết và đúng thẩm quyền.

**2. Nội dung**

Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất với Tờ trình UBND Tỉnh và dự thảo Nghị quyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, kính trình đại biểu HĐND Tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo VP. HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, TH. Tân.

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hữu Đức